
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2 นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3 นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4 นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5 นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6 นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7 นายสมาน  หงษ์ค าดี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8 นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9 นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10 นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11 นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสิต  บุญเสนา 

2 นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3 นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4 นายส าอาง  พันธ์พุฒ ผญบ.หว้ยโกเตีย้ ม.11 ส าอาง  พันธ์พุฒ 

5 นายอภิสทิธิ์  ปิ่นมะณี ผช.ผญบ.โนนส าราญ ม.10 อภสิิทธิ์  ปิ่นมะณี 

6 นายยงยุทธ  ค าสทีา ผช.ผญบ.โนนศรีทอง ม.5 ยงยุทธ  ค าสทีา 

7 นายพีระวัฒน์  ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎรบ์ ารุง พีระวัฒน์  ขุนแก้ว 

8 นายทองสุข  สดีาบุญมา ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 ทองสุข  สดีาบุญมา 

9 นางสาวนราวดี  คุรุวงษ์ นักพัฒนาชุมชน นราวดี  คุรุวงษ์ 

10 นายประพันธ์  ปาทา ก านันต าบล ประพันธ์  ปาทา 

11 นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด อบต. ชาลิสา  บุญเสนา 

12 นายประยุธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ม.4 ประยุธ  กันโยทา 

13 นายพัฒนา  กองเกิด ผญบ.หว้ยเชือก ม.9 พัฒนา  กองเกิด 

14 นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

15 นายไพโรจน ์ หมูห่นองสังข์ ผช.จนง.พัฒนาชุมชน ไพโรจน์  หมู่หนองสังข์ 

16 นางสาวศิริพร  สมบัติหล้า ผช.จพง.ธุรการ ศริิพร  สมบัติหล้า 

มผีูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 16 ท่าน 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต์ นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 16 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจึง

ขอเชญิ นายสมใจ ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ อบต.ท่าใหญ่   

ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา อบต. ก านัน/ผญบ. ประชาสัมพันธ์งาน

ประเพณีบุญบั้งไฟด้วยครับ 

 -  เรื่องการเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เชิญชวนท่านสมาชิกสภา อบต. 

ท่านก านัน/ผญบ. ให้ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 
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นายก อบต. -  เรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 มีขบวนแห่บั้งไฟ รถ

เครื่องเสียง และขบวนบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน บริเวณตลาดนัดคลองถม มีพิธีเปิด

งานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยท่านนายอ าเภอหนองบัวแดง และในวันที่  18 

พฤษภาคม 2566 จุดบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน และจุดบั้งไฟประเภททั่วไป มีคณะ

หมอล า สาธิต ทองจันทร์ และเดือนเพ็ญ อ านวยพร 

 -  กีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ อบต.ท่าใหญ่ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุม 

หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่

แล้ว ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1  เรื่องพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ    เชญิคณะบริหารชีแ้จงรายละเอียด 

นายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียด 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที่ 4/2566 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   8 พฤษภาคม 2566 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้

พิจารณา ดังต่อไปนี้  

   โอนลด จ านวน 2 รายการ 

แผนงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 

งบบุคลากร  

รายจ่าย เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 
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ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น โอนลด 117,500.- บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร  

รายจ่าย เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

2. เพื่อจา่ยเงนิเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น โอนลด  99,000.- บาท 

โอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิน้ 216,500.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหก

พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ 

งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ขนาด 5 ฟุต  

- พร้อมกระจก 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีป้รับระดับ ขนาดกลาง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 

3,500.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าอย่างดี 

- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 1,500.- บาท    

เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีท้รงเตี้ยระดับกลางหลัง 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 
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4. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีป้รับระดับ ขนาดกลาง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 

3,500.- บาท 

   คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีบุ้ด้วยฟองน้ าอย่างดี 

- ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

5. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรตริุ่นใหญ่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร    

สูง 6 เมตร จ านวน 2 ซุ้ม ซุ้มละ 99,000.- บาท เป็นเงิน 198,000.- บาท 

   คุณลักษณะ 

- เป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติผลิตจากไฟเบอร์กลาสเหมาะส าหรับทั้งภายนอก

และภายใน 

- ฐานเหล็กเมทัลชทีเสริมโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 3.50 เมตร 

สูง 1.40 เมตร 

- กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 2.20 เมตร สูง 3.60 เมตร 

- ภาพไวนิล ขนาด 2 เมตร สูง 3.20 เมตร 

- ตราสัญลักษณ์ สูง 1 เมตร 

- ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 0.60 เมตร 

- พานพุม่เงนิ-พุ่มทองไฟเบอร์กลาส ขนาด 1 เมตร 

- เหล็กค้ ายัน ขนาด 1.5x1.5 ทั้งชุด 

- ป้ายไวนิลช่ือหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ พรอ้มตดิตั้ง 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

216,500.- บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ แต่องค์การบริหารส่วนต าบล      

ท่าใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน 5 รายการ 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  
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การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่

เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต  บุญเสนา      

    (นายโกสิต  บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน

ทั้งสิน้ 216,500.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน

ทั้งสิน้ 216,500.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

นายส าอาง พันธ์พุฒ ผญบ.ห้วยโกเตี้ย ม.11 สอบถามเรื่องการด าเนินการโครงการก่อสร้างหอประปา 

ม.11 ว่าด าเนินการแล้วอย่างไร และขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ให้ความ

อนุเคราะหน์้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้าน ม.11 

นายพีรวัฒน ์ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎร์บ ารุง เรื่องอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียน ซึ่งได้เปิดภาคเรียนใหม่ 

นายก อบต. โครงการก่อสร้างหอประปา ม.11 ก าลังด าเนินการหาผูร้ับจ้าง 

นายสมาน หงส์ค าดี ส.อบต. ม.6 เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายต้อนรับต าบลท่าใหญ่ ถ้ามี

งบประมาณก็ขอให้ด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนใหม่ด้วยครับ เพราะช ารุดทรุด

โทรมมากแล้ว 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 - ขอขอบคุณท่านนายก อบต. เรื่องโครงการถนนแอสฟัลติก

ด าเนนิการเสร็จแล้ว 1 สาย ค่ะ 

 -  เรื่องถนนเพื่อการเกษตร สายนานายบุญหนา ชัยนา ด าเนนิการถึงไหนแลว้ค่ะ 

 - เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์โซล่าเซลล์ จ านวน 20 จุด ภายในต าบล ด าเนินการถึงไหน

แล้วค่ะ 
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นางสาวกัลยา ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 - เรือ่งบล็อกคอนเวิร์ส ม.7 เมื่อไหร่ถึงจะด าเนินการค่ะ 

 -  ขอขอบคุณท่านนายก อบต. เรื่องโครงการถนนเพื่อการเกษตรที่ได้ด าเนินการให้

ชาวบ้าน ม.6 

นายสมาน หงส์ค าดี ส.อบต. ม.6 เรื่องถนนคอนกรีตข้างโรงเรียนราษฎร์บ ารุงช ารุดมาก จึงต้อง

การงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 

นายเสาร ์เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ เมื่อไหร่จะด าเนินการซ่อมแซม เพราะไฟฟ้าดับ

มานานแลว้ 

นายเตรียม แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เรื่องโครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ ต้องการให้เร่งด าเนินการ 

เพราะถ้าเขา้สู่ฤดูฝนก็จะด าเนนิการไม่ได้ 

นายก อบต. -  เรื่องโครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ เห็นด้วยกับการปรับภูมิทัศน์ ป้ายเข้าออก อบต. 

ส่วนเรื่องถนน ม.6 ให้ด าเนินการส่งหนังสือมายัง อบต. จะมอบหมายท่านรอง

นายก อบต. ด าเนนิการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป 

 -  เรื่องไฟโซล่าเซลล์ จ านวน 20 จุด หรือโครงการต่างๆ ที่ล่าช้า ก็มีปัญหาหรือ

ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานต่างๆ การซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์ต้องด าเนินการจ่ายค่า

วัสดุให้ร้านค้าก่อน และจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ

ด าเนนิการซ่อมแซมไฟฟ้าต่อไป 

นายคมสันต ์นาสมพงษ์ ส.อบต. ม.3 เรื่องโครงการบล็อกคอนเวิร์สและแอสฟัลติกคอนกรีต ม.3 จะได้

ด าเนนิการเมื่อไหร่ และยืนยันโครงการรางระบายน้ าแบบเปิดเหมอืนเดิม 

นายประมงค ์สพีลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 เรื่อง คสล. และหนิคลุก อยากใหเ้ร่งด าเนินการ 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 เรื่องถนนต่างระดับ ปากทางเข้าส านักสงฆ์เทพพิทักษ์ปทุมสวรรค์

ช ารุด ต้องการให้ท่านนายก อบต. จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมค่ะ 

นายประดิษฐ์ ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลติกให้แล้ว ส่วนเรื่องถนนเพื่อการเกษตร สายนานายประดิษฐ์ ถึง นานาย

นิคม จะเริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ 

นายสมาน หงส์ค าดี ส.อบต. ม.6 เรื่องการซ่อมแซมบ้านยากไร้ จะเริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ 

นายก อบต. -  ประเด็นเรื่องของ ม.8 มอบท่านรองนายก อบต. และกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อ

ด าเนินการแก้ไขปัญหา ส่วน ม.6 เรื่องบ้านยากไร้ ได้มีมติที่ประชุมและจะ

ด าเนนิการซ่อมแซม ปัญหาการซ่อมแซมบ้านยากไร้มีบางจุดต้องปรับงบประมาณ

เพื่อซ่อมแซมและอาทิตย์หน้าจะลงพืน้ที่ตรวจสอบอีกครั้ง 

 -  เรื่องโครงการต่างๆ ที่กันเงินไว้ได้ด าเนินการหมดแล้ว เหลือแค่โครงการใน

ข้อบัญญัติและจะเร่งด าเนินการ เพราะในข้อบัญญัติยังไม่ได้ด าเนินการ 

นายเตรยีม แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เรื่องผูป้่วยติดเตียง ขาดแคลนผา้อ้อมสสผูใ้หญ่ 

นายสมร บัวผัน ส.อบต. ม.9 เสนอปิดประชุม 
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นายก อบต. -  เรื่องโครงการผู้ป่วยติดเตียง มีกองทุน สปสช. ที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว และโอน

งบประมาณให้กับ รพ.สต.โนนสะอาด และ รพ.สต.โนนศรีสง่า เพื่อด าเนินการแล้ว 

แต่ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง ติดขัดเรื่องอะไรท าไมยังไม่ด าเนินการอีก ส่วนเรื่องความ

เดือดร้อนต่างๆ ก็ให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ท าหนังสือเข้ามายัง อบต. ด้วยครับ 

เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีครับ 

ประธานสภาฯ ฝากท่านสมาชิกสภา อบต. ติดตามเรื่องดังกล่าวให้ด้วยครับ แจ้งท่านสมาชิกสภา 

อบต. ขอนัดประชุมด้วยวาจา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และมีท่านใดจะ

เพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ในเมื่อมีผู้เสนอปิดประชุม กระผมขอผูร้ับรอง 2 ท่านครับ 

ผูร้ับรอง 1.  นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 

 2.  นางนวลจันทร์  อนิกลาง ส.อบต. ม.8 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว และ

มีผู้เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ปิดประชุมเวลา   15.00  น. 

 

ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงสค์ าดี) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุม

คราวที่แลว้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 

2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


